

Số: 1904 /KH-SGDĐT

Sóc Trăng, ngày 08 tháng 9 năm 2021

KẾ HOẠCH

Đảm bảo an toàn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 của ngành giáo dục trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19

Căn cứ Quyết định số 2093/QĐ-UBND ngày 15/8/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 bắt buộc theo mức độ nguy cơ tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2156/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;

Căn cứ Công điện số 848/CD-BGDĐT ngày 30/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức khai giảng và chuẩn bị cho năm học mới trong tình hình dịch bệnh phức tạp;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh tại Thông báo số 101/TB-VPUBND ngày 01/9/2021 của Văn phòng UBND tỉnh.

Trong thời gian qua, mặc dù tình hình dịch Covid-19 của tỉnh đã cơ bản được kiểm soát, số ca mắc mới tuy có giảm nhưng vẫn còn xuất hiện trong cộng đồng, tiềm ẩn nguy cơ khá cao. Ngày 01/9/2021 Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã xây dựng Phương án số 1877/PA-SGDĐT tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 cho các trường tổ chức dạy học trực tiếp trở lại khi toàn tỉnh đã kiểm soát được dịch bệnh hoàn toàn.

Trên cơ sở đó, để thực hiện được mục tiêu kép là vừa đảm bảo công tác phòng chống, dịch và vừa đảm bảo thực hiện nhiệm vụ năm học, Sở GDĐT xây dựng Kế hoạch đảm bảo an toàn tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 trong toàn ngành như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Chủ động, tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong toàn ngành, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 với phương châm **“nhập học phải an toàn, an toàn mới nhập học”**; thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ đối với từng công chức, viên chức người lao động và toàn thể học sinh trong việc chủ động phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện nhiệm vụ tại từng cơ sở giáo dục trong tỉnh.

Đề ra các biện pháp nhằm thực hiện được mục tiêu kép, vừa hoàn thành nhiệm vụ năm học 2021-2022 vừa chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho công chức, viên chức, người lao động, học sinh các cấp trong quá trình giảng dạy, học tập tại trường.

2. Yêu cầu

Toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong ngành chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chính quyền địa phương, của ngành và các quy định về phòng, chống dịch của Ban Chỉ đạo các cấp để thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học.

Xác định công tác phòng chống dịch là nhiệm vụ quan trọng và lâu dài, được triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục tại cơ quan, đơn vị. Thực thi các biện pháp phòng chống dịch phải “*thực chất - chặt chẽ - kỹ lưỡng - chu đáo*”, đồng thời phải “*quyết liệt - nhanh chóng - chính xác - cương quyết*”.

Chỉ khi nào đảm bảo các điều kiện quy định an toàn mới tổ chức cho học sinh đến trường.

III. CHUẨN BỊ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC CỦA CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC

1. Phối hợp với cơ quan Y tế của địa phương trong việc phun khử thuốc diệt khuẩn; tổ chức xét nghiệm cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động theo định kỳ nhằm đảm bảo an toàn khi đến trường; tổ chức tiêm ngừa cho tất cả giáo viên ngay từ đầu năm học, đề xuất và chuẩn bị điều kiện tổ chức tiêm ngừa cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông để phòng, chống dịch cho các em.

Tổ chức tuyên truyền đến toàn thể đội ngũ nhà giáo, phụ huynh và học sinh biết, chia sẻ để hợp tác với nhà trường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại đơn vị, nhất là thực hiện nghiêm quy định về phòng dịch bệnh tại nơi cư trú, trong đó đảm bảo thực hiện tốt yêu cầu “5K” của Bộ Y tế, lưu ý đến việc giữ khoảng cách an toàn trong và ngoài lớp học, hạn chế học sinh tiếp xúc nhau.

2. Nhanh chóng phối hợp với cơ quan Y tế tổ chức tập huấn cho giáo viên và nhân viên trong việc thực hiện các biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covid-19; lắp đặt đầy đủ hệ thống vòi nước rửa tay, dung dịch sát khuẩn để phòng, chống dịch ngay từ cổng trường, trang bị đầy đủ dụng cụ kiểm tra thân nhiệt đảm bảo đúng yêu cầu của ngành y tế; khuyến cáo học sinh đo thân nhiệt tại nhà trước khi đến lớp, tự trang bị các dụng cụ cần thiết để phòng, chống dịch như: khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, nước muối súc họng (*dung dịch nước muối natri clorid 0,9%*).

Hướng dẫn và tổ chức cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông súc họng bằng dung dịch nước muối natri clorid 0,9% mỗi buổi học ít nhất 2 lần vào đầu giờ và giờ giải lao.

3. Phối hợp với chính quyền địa phương để hỗ trợ triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn trường học, an toàn giao thông, phòng chống bạo lực học đường, tai nạn đuối nước, đặc biệt lưu ý các giải pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối trong việc đưa đón học sinh; phân luồng giao thông ngay tại cổng trường, tránh ùn tắc cục bộ; không để mua bán tụ tập trước cổng trường; phụ huynh đưa đón học sinh phải đảm bảo nguyên tắc “*một cung đường hai điểm đến*”; nhà trường phải nắm được địa chỉ thường trú, số điện thoại người học, đăng ký họ tên, số điện thoại người đưa đón, giáo viên chủ nhiệm tạo nhóm Zalo với học sinh, cha mẹ học sinh từng lớp học để thuận tiện trao đổi, liên hệ khi cần thiết.

4. Nhà trường tổ chức, bố trí việc đưa đón học sinh ngay tại khu vực cổng trường, tuyệt đối không để phụ huynh đưa đón tại lớp học; nhà trường nghiên cứu, sắp xếp lối đi riêng cho từng khối lớp, theo từng dãy phòng học, bố trí giờ ra về lệch nhau nhằm tránh tập trung đông người cùng một thời điểm. Mỗi trường chuẩn bị tối thiểu 01 phòng dự phòng (phòng đệm) với diện tích rộng, thoáng mát, đảm bảo vệ sinh sạch sẽ để bố trí chỗ nghỉ kịp thời khi học sinh có biểu hiện nghi ngờ hoặc bất thường về sức khỏe.

5. Các cơ sở giáo dục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện áp dụng các giải pháp công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19. Đăng ký kiểm soát dịch bằng mã QR tại cơ quan, đơn vị mình thông qua ứng dụng Bluezone hoặc trực tiếp qua địa chỉ qr.tokhaiyte.vn theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông, mỗi cơ sở giáo dục phải tạo mã QR và niêm yết tại cổng trường để phụ huynh thuận tiện trong việc khai báo y tế; tiếp tục tuyên truyền, vận động, công chức, viên chức, người lao động và phụ huynh học sinh cài đặt ứng dụng Bluezone, khai báo y tế và quét mã QR khi đến các địa điểm công cộng đúng theo quy định.

6. Các cơ sở giáo dục bảo đảm học sinh có đủ sách giáo khoa để học, đặc biệt là học sinh lớp 1, lớp 2, lớp 6 thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018; Phối hợp tốt với Ban Đại diện Cha mẹ học sinh và các tổ chức đoàn thể liên quan trong việc vận động học sinh ra lớp; cần nắm bắt cụ thể các trường hợp học sinh nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để có kế hoạch hỗ trợ thiết thực. Không để xảy ra tình trạng học sinh thiếu sách vở, quần áo, tập viết, vì điều kiện khó khăn... mà không đi học.

7. Các trường chủ động rà soát đối tượng trên địa bàn, tổ chức sắp xếp quy mô trường lớp và thông báo đến gia đình học sinh biết để chuẩn bị cho năm học mới. Ổn định công tác tổ chức như: sắp xếp lớp, phân công giáo viên, xây dựng và triển khai các kế hoạch hoạt động của nhà trường trong năm học theo tiến độ.

8. Trong trường hợp có một vài cơ sở giáo dục còn trưng dụng làm khu cách ly tập trung thì các trường lân cận liên kết với nhau sắp xếp bố trí lại quy mô lớp, số lượng học sinh/lớp, học 01 buổi/ ngày (ca sáng, ca chiều) hoặc bố trí lịch giờ học... để có đủ phòng học tổ chức dạy học trực tiếp. Ngoài ra có thể tổ chức dạy học trực tiếp kết hợp với trực tuyến và các hình thức phù hợp khác, tùy theo tình hình và điều kiện của từng đơn vị.

Đối với các trường phổ thông Dân tộc nội trú nếu còn khó khăn về Ký túc xá hoặc về điều kiện sinh hoạt nội trú thì trước mắt tổ chức dạy học 01 buổi/ngày. Nếu đơn vị nào tổ chức nội trú cho học sinh đảm bảo 100% thì xây dựng kế hoạch để thực hiện, đồng thời báo cáo với cơ quan chủ quản để được phê duyệt.

9. Trong điều kiện dịch bệnh quá phức tạp, không thể đến trường, các cơ sở giáo dục hướng dẫn cho học sinh có thể theo dõi và học trên các kênh truyền hình. Riêng đối với học sinh lớp 1 các trường thông tin cho cha mẹ học sinh biết để theo dõi kênh VTV7 của Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng trực tiếp chuyên mục “Dạy Tiếng Việt lớp 1” vào khung giờ từ 14g30’-15g00’ từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần; đồng thời được lưu trên ứng dụng VTVgo, kênh Youtube VTV7 và cổng thông tin điện tử vtv7.vtv.vn, từ ngày 06/9/2021.

IV. TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2021-2022 AN TOÀN

Trên cơ sở những đánh giá, nhận định về tình hình dịch Covid-19 của tỉnh đang được kiểm soát và các điều kiện, năng lực của ngành giáo dục, Sở GDĐT triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 như sau:

1. Thời gian thực hiện

Từ ngày **15/9/2021** tổ chức dạy trực tuyến cho học sinh cấp trung học phổ thông. Đối với những trường hợp quá khó khăn không có điều kiện học trực tuyến, nhà trường cần liên hệ, hỗ trợ kịp thời cho các em bằng các hình thức linh hoạt, nhằm đảm bảo cung cấp đủ kiến thức cho học sinh.

Trong thời gian này các trường vẫn phải sắp xếp thời khóa biểu dạy học trực tuyến cho phù hợp theo từng lớp học.

Từ ngày **20/9 đến 25/9/2021** nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát, Sở GDĐT sẽ có văn bản thông báo để các trường làm công tác tổ chức lớp học bằng cách luân phiên sắp xếp, phân chia các khối lớp và chia theo từng buổi cho học sinh đến trường để ổn định và làm quen đối với học sinh đầu cấp và học sinh lớp 1.

Đến ngày **27/9/2021** khi dịch Covid-19 được kiểm soát, đảm bảo an toàn sẽ tổ chức dạy học trực tiếp cho tất cả các cấp học (kể cả mẫu giáo).

Trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ sẽ đến trường vào ngày **18/10/2021**.

- Lưu ý:

+ Trường hợp kiểm soát dịch bệnh trễ hơn thì kéo dài đến ngày **04/10/2021** sẽ tổ chức dạy học trực tiếp các cấp học.

+ Nếu tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, chưa được kiểm soát thì không tổ chức học trực tiếp, chỉ tổ chức học trực tuyến và các hình thức phù hợp khác tùy theo điều kiện của từng cấp học và từng địa phương.

Ngoài ra, tùy tình hình diễn biến, Sở GDĐT phối hợp với UBND các huyện thông qua phòng GDĐT sẽ điều chỉnh thời gian và cách thức tổ chức thực hiện chương trình một cách phù hợp nhất. Trong thời gian này, các trường chủ động triển khai chương trình bằng các hình thức phù hợp để học sinh có thể học tập tạm thời; sau khi học sinh được trở lại trường, giáo viên sẽ tiếp tục bổ sung kiến thức cho học sinh kịp thời, đầy đủ, đảm bảo chương trình và chất lượng theo quy định.

Việc tổ chức dạy học gián tiếp đề nghị các đơn vị cần lưu ý thực hiện như sau: đối với giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học không tổ chức dạy học trực tuyến; đối với cấp trung học cơ sở hạn chế tổ chức dạy học trực tuyến; giáo viên chủ nhiệm chủ động kết nối với phụ huynh để phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non tại nhà, hướng dẫn tự học và giao nhiệm vụ học tập cho học sinh tại nhà chủ yếu là môn Toán và Tiếng Việt.

2. Xử lý các tình huống phát sinh

Hàng ngày, nhà trường phải theo dõi nắm thông tin về diễn biến tình hình dịch bệnh để chủ động ứng phó kịp thời.

Trong trường hợp phát hiện học sinh có dấu hiệu bất thường (sốt cao, khó thở, hắt hơi...) hoặc nghi ngờ phát bệnh thì kịp thời đưa ngay học sinh lên phòng dự

phòng (phòng đệm), giáo viên chủ nhiệm ổn định lớp học yên tại chỗ, đồng thời báo cáo với cơ quan chủ quản và phối hợp nhanh với cơ quan y tế để xử lý.

Khi có yêu cầu cấp thiết cần giãn tán ngay các lớp học, giáo viên chủ nhiệm phải thông tin nhanh đến phụ huynh biết, đồng thời phải giữ trật tự, cho học sinh ra về có phân luồng theo từng khối lớp, theo từng cấp học. Căn cứ vào khuyến cáo của ngành Y tế để xử lý tình huống một cách an toàn, hợp lý, tránh gây tâm lý hoang mang cho mọi người.

Khi phát hiện có học sinh ở vùng “nguy cơ rất cao” thì nhà trường phải thông tin kịp thời đến gia đình và học sinh thông qua nhóm Zalo để học sinh biết mà tạm dừng đến trường.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở căn cứ Kế hoạch này để theo dõi chỉ đạo, kiểm tra thực hiện, kịp thời báo cáo với UBND tỉnh khi tình hình dịch diễn biến phức tạp để có phương án xử lý, điều chỉnh hình thức cho phù hợp.

2. Trên cơ sở Kế hoạch chung của ngành giáo dục, yêu cầu Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh khẩn trương xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện của đơn vị mình phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, từng vùng, trình cấp có thẩm quyền của địa phương phê duyệt trước thời gian tổ chức cho học sinh đến trường thì mới được triển khai thực hiện. Đồng thời phải chuẩn bị các điều kiện cần thiết trước khi trường hoạt động dạy học trực tiếp trở lại.

3. Các phòng chức năng thuộc Sở GDĐT theo dõi, đôn đốc các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, phối hợp với Văn phòng tham mưu kịp thời với Ban Giám đốc để hướng dẫn, kiểm tra và chấn chỉnh kịp thời.


4. Trong thời gian dịch bệnh chưa chấm dứt, các trường không được tổ chức dạy thêm, học thêm dưới bất kỳ hình thức nào.

Trên đây là Kế hoạch đảm bảo an toàn tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 của ngành giáo dục trong điều kiện phòng chống, dịch Covid-19, trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc sẽ tiếp tục điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với tình hình thực tế./.

Nơi nhận:

- Bộ GDĐT (để b/c);
- Tỉnh ủy; HĐND tỉnh (để b/c);
- BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh (để b/c);
- TT Chỉ huy p/c dịch Covid-19 tỉnh (để b/c);
- UBND tỉnh; Ban TGTU (để b/c);
- PCT UBND Huyện Thị Diễm Ngọc (để b/c);
- UBND huyện, TX, TP (để p/h);
- GD, các PGD Sở (để c/đ);
- CD ngành GD tỉnh (để p/h);
- Phòng GDĐT huyện, TX, TP (để t/h);
- Đơn vị trực thuộc Sở (để t/h);
- Website Sở;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC



Châu Tuấn Hồng